

สิทธิพร เจนในเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

BJCHI – มาแบบนี้ ก็ต้องว่ากันแบบนี้

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป...

จะเอาเรื่องของตลาด หรือ เอาเรื่องของหุ้น ก็ยังลึกลับเหมือนกัน หรือบางที อาจจะไม่ต้องกล่าวอะไรมาเสียด้วยแล้วกระมัง เพราะเท่าที่เดินในวงการนี้มาจนถึงปัจจุบัน เห็นอเมซซื้อ โดยไม่ต้องมีข้อสงสัยอะไรเลย... นักลงทุนในยุคนี้สมัยนี้ มีความรู้ความสามารถในด้านทวิเคราะหามาก ถึงมากในระดับที่ใช้ได้กันเลยทีเดียวแหละ บางท่านถึงขั้นเรียกว่า ไม่ต้องพึ่งนักวิเคราะห์เลยเสียด้วยซ้ำนะ ไม่ว่าจะวิเคราะห์ทางปัจจัยพื้นฐาน หรือสัญญาณทางเทคนิค... โดยที่เห็นอเมซรู้สึกได้โดยแบบไม่ต้องอาย แต่แอบกังวลว่า นักวิเคราะห์นั้น ต่อไปอาจจะไม่ต้องมีแล้วในอนาคต ขอแค่ักลงทุน มีแหล่งข้อมูลเพียงพอ มีคอมพ์ไม่กี่ตัว มีเงินทุนที่จะเข้ามาลงทุน ยังไงเสีย ก็เก่งเทียบเท่านักวิเคราะห์ได้สบายๆ... นักลงทุนท่านใด ยังไม่ปรับตัวให้ได้ในระดับที่ต้องเป็นอย่างที่เห็นอเมซว่ามานั้นนั้น ก็ต้องรีบๆ ต้องขยันกันหน่อยนะครั้น... และนักวิเคราะห์ อย่างเห็นอเมซ ก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจ เข้าสู่ยุคที่ต้องเป็นคนไม่สำคัญ ซึ่งนั้นก็ต้อยก ระดับขึ้นไปในด้านอื่นที่ไม่ใช่การวิเคราะห์เพียงอย่างเดียว... เห็นอเมซยังเห็นด้วยว่า บางคนอาจไม่รู้ตัวนะ อาจยังคงคิดว่าสำคัญต่อนักลงทุนอยู่ในอีกนาน... ของอย่างนี้ โปรแกรมทำงานแทนได้หมดแล้วละนะท่าน ขอเพียงมีความรู้อย่างเพียงพอ นักลงทุนใส่ข้อมูลในโปรแกรมเข้าไปได้ทุกอย่าง แล้วซัดด้วยระบบเทรด หรือ โปรแกรมเทรด ที่จะเรียกว่า Robot หรือหุ่นยนต์ หรืออะไรก็ตามที่... แต่ก็สรุปว่า อีกไม่นานหรือครั้น การทำทวิเคราะห์ ก็จะเหมือนทำไป แล้วไม่มีใครอ่าน เพราะนักลงทุนก็จะทำกันเอง ช่วยกันเองได้แน่ๆ ละ

ดูตามเกม...

ไม่ได้ตามดูเสียนาน เพราะเห็นเป็นขาลงมาอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าราคาจะขึ้นมา จากระดับ 2.2+/- ก็ตาม... แต่สองวันที่ผ่านมา ต้องหันมาดู เพราะถ้าจะมากเกมนี้ ขาลงอาจจะจบไปแล้วได้

แนวรับ : ... 2.90-2.86 หรือ ไม่ควรต่ำกว่า 2.8 ไว้ก่อนด้วย

เป้าหมาย : ... 3.5+/- จะเป็นราคา ตามรูปแบบของ Pattern

Price Chart...(BJCHI)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น BJCHI... เคยกล่าวไปแล้ว ถ้าเราจะดี เส้น Trend Line แล้วไม่แน่ใจว่าจะเอาจุดไหน อย่างไร หรือ ไม่แน่ใจว่าที่ตีไปนั้น มีนัยสำคัญมากพอแค่ไหน ลองใช้ MA. ให้ทำหน้าที่แทน ก็จะได้เช่นเดียวกัน... และ ถ้า MA. ในระยะต่อมา บอกค่าสัญญาณในตัวมันเองว่า แนวโน้มจะเป็นขาขึ้น หรือ มีโอกาสเป็นขาขึ้น ก็ต้องเข้าไปทำตามสัญญาณที่มันบอก... แล้วทั้งสองเรื่อง ไม่ว่าจะ เป็น Trend Line และ MA. นั้น ถ้ายังได้เรื่องของรูปแบบ ราคา หรือ Price Pattern เข้ามาช่วยด้วยแล้ว เรื่องของ สัญญาณ Indicator เอาไว้ทีหลัง ก็ยังได้เลย ไม่ต้องเอามาอ่านให้เกิดความลึกลับ... เรียกว่า ในเมื่อองทัพหลัก บอกว่าจะรบชนะได้ ไม่ต้องเรียกกำลังเสริมมาให้เปลือง

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ ฮีเยน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้ชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน